
sþ. 131. Fyrirspurnir. [108. mál]
I. Til heilbrigðismálaráðherra um ráðstafanir vegna deyfi- og vanalyfja.

Frá Matthíasi Á. Mathiesen.

Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til þess að hindra ólöglegan innflutn-
ing, vörzlu, dreifingu svo og neyzlu deyfi- og vanalyfja ?

II. Til sjávarútvegsmálaráðherra um afborganir og vexti af stofnlánum fiskiskipa-
flotans.

Frá Geir Gunnarssyni, Jónasi Árnasyni og Steingrími Pálssyni.

Hve miklu er áætlað, að afborganir og vextir af stofnlánum fiskiskipa nemi
á árinu 1969:
a) af togurum,
b) af öðrum fiskiskipum?

III. Til sjávarútvegsmálaráðherra um greiðslur af aflaverðmæti til Stofnlánasjóðs
fiskiskipa og til útgerðarfyrirtækja.

Frá Geir Gunnarssyni, Jónasi Árnasyni og Steingrími Pálssyni.

Hversu miklu er áætlað, að greiðslur af óskiptu aflaverðmæti samkv. lögum
nr. 79 31. des. 1968 nemi á árinu 1969:
1. 1 Stofnfjársjóð fiskiskipa:

a) til togara,
b) til annarra fiskiskipa?

2. Til útgerðarfyrirtækja. sem hlutdeild i almennum útgerðarkostnaði ?


